



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565

เรื่อง

1. "วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม" โฉว์ขับเคื้อนแผนดูแลผลไม้ปี 65 ดันราคาขึ้นสร้าง...
2. 'เฉลิมชัย' ใช้กลไกแปลงใหญ่ขับเคื้อนทุเรียนนนทบุรีเข้มแข็ง
3. ฝนหลวงฯ รุดเติมน้ำเชื่อมพื้นที่ภาคอีสานรองรับเกิดฝนทิ้งช่วงไม่ให้กระทบ...
4. 'มนัญญา' เปิดตัวสารวัตรเกษตรออกแนะนำให้ความรู้เกษตรกร-ร้านค้า
5. เตือนฤดูฝนเกิดโรครากเน่า-โคนเน่า
6. เปิดโมเดล "ชุมชนดีมีรอยยิ้มอย่างตลาด" พัฒนาผ้าทอครบวงจร เงินสะพัดชุมชน
7. วิสาหกิจชุมชน'อ้อชี' ศึกษาคู่มือปลูกกล้วย
8. ปุ๋ยน้ำโพลีเออร์พลัสช่วยลดต้นทุน
9. ภาพข่าว: ลงพื้นที่
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ได้เงินจริง! จ.อุดรฯ หนุนปลูกพืชกระท่อม สร้างรายได้เสริมเกษตรกร

สื่อ

- เดลินิวส์  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ไทยโพสต์  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*

## “วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม” โชว์ซบเคลื่อน แผนดูแลผลไม้ปี 65 ต้นราคาขึ้น สร้างรอยยิ้มเกษตรกรถ้วนหน้า

เมื่อในปีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประเมินผลผลิตผลไม้ทั้งประเทศ มีปริมาณมากถึง 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 11% จนทำให้เกิดความกังวล อาจเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำตามมา อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ที่ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 เชิงรุก 18 มาตรการ ส่งผลให้ภาพรวมราคาผลไม้ในปีนี้ ปรับตัวสูงขึ้นแบบหักปากกาเซียน และแทบไม่มีปัญหาหาคาผลไม้ตกต่ำให้เห็นเลย สร้างรอยยิ้มแก่เกษตรกรถ้วนหน้า

เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งต้องยกให้กับผลงานของ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่รับมอบหมายให้เป็น





แม่ทัพใหญ่ ทำหน้าที่บริหารจัดการตลาดผลไม้ในประเทศ โดยเข้าไปดำเนินมาตรการเชิงรุกจนประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม เริ่มจากการดูแลมะม่วงที่ออกสู่ตลาดช่วงเดือน เม.ย. 65 ซึ่งปีนี้ไม่มีผลผลิตออกมากถึง 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% โดยกรมการค้าภายใน เข้าไปช่วยเหลือรับซื้อราคานำตลาดจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ถึงต้นเดือน มิ.ย. 65 ไม่เพียงแค่นั้น ยังร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันบริการน้ำมันรับซื้อผลผลิตตกเกรด นำไปแปรรูป เป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการปั้มน้ำมัน และร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระจายออกผลผลิตโดยสนับสนุนการบริหารจัดการ กก.ละ 3 บาท ตลอดจนเปิดจุดจำหน่ายและรถโมบาย ส่งผลให้สถานการณ์มะม่วงดีขึ้นกว่าปีก่อนชัดเจน

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรม "พาณิชย์ Fruit Festival 2022" เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ช่วงต้นเดือน พ.ค. 2565 พร้อมกับเตรียมจุดจำหน่ายผลไม้ไว้ 1,092 จุด ประกอบด้วย ห้างโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังร่วมมือกับปั้มน้ำมันพีที โออาร์ และบางจาก ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด และลิ้นปี่ระดด้วยการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนจันทบุรี ระยอง ตรัง และลิ้นปี่ระดจากเชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ รวม 525 ตัน นำมามอบเป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้า 500,000 ถุง ระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2565 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคเหนือ รวม 21 จังหวัด กว่า 900 สาขา

ขณะที่ผลไม้อุดมคติอย่างทุเรียน ซึ่งปีนี้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19% กรมฯ ได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยดูแล โดยประสานให้ผู้ผลิตเข้าไปรับซื้อทุเรียนสด 2 แสนตัน เพื่อนำเนื้อทุเรียนไปฟรีซแช่แข็ง ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตส่วนเกิน อีกทั้งยังมีมาตรการดูแลราคาผลไม้อื่น ๆ เช่น การนำผลไม้เปิดจุดจำหน่าย และเปิดรับพรีออร์เดอร์จากนิคมอุตสาหกรรม การตั้งจุดจำหน่าย มีรถเร่ นำผลไม้จากตลาดกลางตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองไปจำหน่าย ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนกล่องใส่ผลไม้ให้เกษตรกร 3 แสนกล่อง นำไปไว้ใส่ผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ผลจากการดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการบริหารจัดการผลไม้อย่างหลากหลาย ทำให้ราคาผลไม้ในปีนี้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ เกรดส่งออก กก.ละ 30-60 บาท สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่ กก.ละ 20-25 บาท มะม่วง เกรดคละ กก.ละ 15-25 บาท สูงขึ้นจาก 12-15 บาท ลิ้นปี่เกรดดูแล กก.ละ 3-5 บาท สูงขึ้นจาก 3.5-4 บาท ลิ้นจี่ เกรดส่งออก กก.ละ 45-70 บาท เกรด บี กก.ละ 35-60 บาท ทุเรียนหมอนทอง ปีนี้ กก.ละ 110-130 บาท สูงกว่าปีก่อน กก.ละ 117 บาท

ท้ายนี้ นายวัฒนศักดิ์ ยังระบุว่า แผนบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก จะยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ เพราะหลังหมดฤดูผลไม้ภาคตะวันออก คิวต่อไปก็จะเข้าไปดูแลผลผลิตผลไม้ภาคใต้ และภาคเหนือที่กำลังจะออก

มาอีก ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมพร้อมมาตรการดูแลไว้แล้วหลายด้าน ทั้งการประสานคลัง ผู้ส่งออก เข้าไปเปิดจุดรับซื้อ และช่วยการบริหารจัดการเพื่อส่งออก กก.ละ 4 บาท เป้าหมาย 1 แสนตัน เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ในภาพรวม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

## 'เฉลิมชัย'ใช้กลไกแปลงใหญ่ขับเคลื่อนทุเรียนนนทบุรีเข้มแข็ง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเยี่ยมสวนขยายระยะ ๓.๖๖ ไร่ อ.เมือง จ.นนทบุรี และตัดทุเรียนนนท์ ว่า มีนโยบายวางรากฐานการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อยกระดับภาคการเกษตรในยุค Next Normal ทั้งการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง ใช้การตลาดสมัยใหม่ หรือการตลาด 5.0 ผลักดันให้ไทยเป็น 1 ใน 7 ประเทศสำคัญของผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงของโลก ภายในปี 2580 จึงจัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่ง จ.นนทบุรี มีกลุ่มแปลงใหญ่หลายกลุ่ม มีจุดเด่นแตกต่างกัน มีการนำองค์ความรู้ดั้งเดิมมาผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูก พร้อมทั้งนำไปเป็นแบบอย่างต่อยอดพัฒนาให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่นๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

“ทุเรียนไทยมีอยู่หลากหลายพื้นที่ และทุเรียนนนทบุรี เป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของไทย จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาบริโภคทุเรียน อย่างไรก็ดีกระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้พื้นที่ จ.นนทบุรี มีการปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทุเรียนเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงที่สุด โดยถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ แม้จะอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มีมูลค่าส่งออกกว่าแสนล้านบาท ซึ่งภาคการเกษตรเป็นภาคที่ช่วยพยุง GDP ของประเทศ จึงอยากให้เกษตรกรภาคภูมิใจที่เป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังคงเดินไปข้างหน้าได้ และเชื่อมั่นว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้า มูลค่าการส่งออกทุเรียนจะเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จึงอยากขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

## ฝนหลวงฯ รุดเติมน้ำ เชื่อมพื้นที่ภาคอีสาน รองรับเกิดฝนทิ้งช่วง ไม่ให้กระทบเพาะปลูก

นายสำเริง แสงภู่วงศ์ อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนการปฏิบัติการฝนหลวง การกักเก็บน้ำเชื่อมเติมน้ำเข้าเชื่อมเก็บกักน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการขอรับบริการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน้ำอูน โดยเชื่อมเหล่านี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ จ.หนองคาย บึงกาฬ นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี มุกดาหาร เลย ขอนแก่น หนองบัวลำภู และเลย มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากเขื่อนดังกล่าวหล่อเลี้ยงผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ขอรับบริการฝนหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มีมากกว่า 50 แห่ง แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีปริมาณน้ำฝนจากพายุที่เกิดขึ้นก็ตาม และจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 20/2565 กรมชลประทาน รายงานว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ (35 แห่ง) ปัจจุบันปริมาณน้ำทั่วประเทศ รวม 39,512 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สามารถนำมาใช้ได้ 15,970 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ในที่ประชุมอนุกรรมการฯ ยืนยันให้กรมฝนหลวงฯ ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนขนาดใหญ่รวม 9 แห่ง ดังนี้ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน้ำอูน เขื่อนลำปาว ภาคกลาง อ่างเก็บน้ำทับเสลา ภาคตะวันออก อ่างเก็บน้ำคลองสิียด ซึ่งจะติดตามสภาพอากาศเป็นประจำเพื่อวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าว และจะหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ซึ่งกำลังเพาะปลูกหรือมีปริมาณน้ำเพียงพอแล้ว



# 'มนัญญา'เปิดตัวสารวัตรเกษตร ออกแนะนำให้ความรู้เกษตรกร-ร้านค้า

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร ออกปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ รับฤดูกาลผลิตใหม่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ว่า การส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรออกตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย เมล็ด

พันธุ์พืช และสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้และเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งให้ผู้ประกอบการผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

“สารวัตรเกษตรในยุคนี้ เป็นการเปิดตัวพลิกโฉมการปฏิบัติหน้าที่จากรูปแบบเดิม เพราะจะเข้าไปดูแล ให้คำแนะนำ สิ่งไหนที่ผิด สิ่งไหนที่ถูกต้อง เพื่อให้

ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจ และใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากขึ้น สารวัตรเกษตรแบบใหม่จะต้องทำให้เกษตรกรอยากเข้าหาขอความรู้ คำแนะนำต่างๆ ได้ และขอฝากเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรทั่วประเทศให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ร่วมใจกันออกตรวจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน” น.ส.มนัญญา กล่าว

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า งาน



เปิดตัว : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ รับฤดูกาลผลิตใหม่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ กรมวิชาการเกษตร อุดรธานี

ควบคุมตาม พ.ร.บ.เป็นภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สารวัตรเกษตร ต้องดำเนินการรับผิดชอบกำกับดูแลงานตาม พ.ร.บ.ต่างๆ ถึง 6 ฉบับ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกว่า 6,000 ร้านค้า มีพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร 43 คน กลุ่มควบคุมตาม พ.ร.บ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จึงริเริ่มโครงการสารวัตรเกษตรอาสา ซึ่งเป็นการนำผู้นำชุมชน เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ มารับการอบรม และร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส เพื่อให้สามารถกำกับดูแลงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสารวัตรเกษตรอาสาใน 11 จังหวัดนี้ รวม 1,813 คน กรมวิชาการเกษตรจึงได้ขยายโครงการนี้ให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัดทั่วประเทศ

สำหรับ 11 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ กภาพสินธุ์

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15023

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 50.49 Ad Value: 63,112.50

PRValue (x3): 189,337.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มัญญา'เปิดตัวสารวัตรเกษตรออกแนะนำให้ความรู้เกษตรกร-ร้านค้า

ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย และอุดรธานี อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2564 กรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจตามเบาะแส ขอร้องเรียน ส่วนผู้ประกอบการที่ขออนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย วัตถุอันตรายและพันธุ์พืช โดยสามารถจับกุม และดำเนินคดีใน 4 จังหวัด 4 คดี รวมมูลค่า 5,770 250 บาท และในปี 2563 จำนวน 6 จังหวัด 15 คดี มูลค่า 51 ล้านบาท

# เดือนฤดูฝนเกิดโรครากเน่า-โคนเน่า

นายสรุต สุทธิอารมณั ผอ.สำนักวิจัย พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ เกษตร กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนอากาศร้อนชื้น ทั้งสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า และผลเน่า สาเหตุจากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* ซึ่งเป็นโรคสำคัญของทุเรียน ทำให้ต้นทุเรียนที่กำลังเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแล้ว ยืนต้นตายได้ จึงขอเตือนให้เกษตรกรชาวสวน ทุเรียนเฝ้าระวังการเกิดโรครากเน่า โดยเฉพาะในช่วงพัฒนาผลและเก็บผลผลิต โดยอาการที่รากจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวถู่ลง

เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นใบจะเหลืองและ หลุดร่วง เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะ ลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ทำให้ต้น ทุเรียนโทรมและยืนต้นตาย สำหรับอาการที่กิ่งและที่ลำต้น หรือโคนต้นทุเรียนแสดงอาการใบเหลือง เป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้ายคราบน้ำ บนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ถ้าแผล ขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น จะทำให้ ทุเรียนใบร่วงหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย อาการที่ใบนั้นใบอ่อนจะแสดงอาการ เหี่ยว เหลือง บริเวณแผลมีลักษณะฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีดำ เส้นใบ มีสีน้ำตาลดำ เกิดอาการไหม้แห้งกาดัน

อย่างรวดเร็ว แล้วค่อยๆ ร่วง อาการ ที่ผล เกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำ บนผล ขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้นตามการ สุกของผล ส่วนการป้องกันกำจัดโรคราก เน่า โคนเน่า และผลเน่า ในแปลงปลูก ควรมีการระบายน้ำดี หากมีน้ำท่วมขัง ควรระบายออก ปรับปรุงดิน โดยใส่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภาพดินให้ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 กรณีดินที่เป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขาวหรือ โดโลไมท์ อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้รากหรือ ลำต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ เชื้อราสาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ง่ายขึ้น



## เปิดโมเดล “ชุมชนดีมีรอยยิ้มอย่างตลาด” พัฒนาผ้าทอครบวงจร เงินสะพัดชุมชน



ใครว่ามีแต่คนรุ่นใหม่ ๆ ที่ทำงานเก่ง เพราะมีตัวอย่างชาวบ้านที่บ้านโนนชาติ ต.หนองอีแต๋น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะสตรีสูงวัยก็พัฒนาชุมชนเก่งไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า การผลิตสินค้าโดดเด่น หรือจะเป็นการขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมปรับตัวและเปิดรับคำแนะนำดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้สามารถลุยทุกปัญหาทำให้เกิดธุรกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ เงินสะพัดในพื้นที่ที่สำคัญปลูกพลังในการสืบสานงานทอผ้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยไม่ให้อสูญหายไป

เส้นทางการพัฒนาชุมชนแห่งนี้จนประสบผลสำเร็จ ขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามาดำเนินงานร่วมกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาติ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อปี 2561 จนถึงทุกวันนี้ ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และระดมสมองวางแผนงานเพื่อให้การพัฒนาคืบคลานมากกว่าเดิม ปัจจุบันนางบัวลา ภูเหล็กถิ่นเป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 22 คน ทำงานเป็นเครือข่ายผ้าทอและแปรรูปจากผ้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ชีวิตชาวบ้านสบายขึ้นเยอะ

สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนดีมีรอยยิ้มอย่างตลาดที่มัดใจคนทีหลงใหลในผ้าไทยและลิ้นจี่จากธรรมชาติ มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ใส่แล้วสวยเก๋ ไปจนถึงสินค้าใหม่ผ้าพื้นสำหรับนำไปตัดชุดแฟชั่นผ้าไทย อินเทอร์เน็ตผ้าไทยใส่สนุก ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับเสียงตอบรับที่ดี ช่วยกระตุ้นแรงใจในการพัฒนาชุมชนทอผ้าแห่งนี้ไม่ให้อหยุดนิ่งอีกต่อไป

นางสาวธิตาภรณ์ ภูโยบ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มอย่างตลาด กล่าวว่า เดิมกลุ่มทำกิจกรรมทอผ้าไหมพื้นบ้านและผ้าฝ้ายเป็นหลัก เช่น ผ้าถุง ผ้าโอบ ผ้าแถบ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโล่ง ฯลฯ ยังไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทอเพื่อใช้เองและขายบ้างในชุมชน ไม่รู้จักการตลาด การคิดคำนวณต้นทุน กลุ่มมีความต้องการจะพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้เกิดได้จริง จึงร่วมกับชุมชนดีมีรอยยิ้มเมื่อ 4 ปีก่อน มีการทำงานและกิจกรรมร่วมกับกลุ่มจนถึงปัจจุบัน

จากการลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มชุมชน พบข้อมูลที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากลุ่มร่วมกันระหว่างชุมชนดีมีรอยยิ้มและชุมชน นางสาวธิตาภรณ์ กล่าวว่า จุดแข็งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่หัวไว ใจสู้ อดทน และพร้อมเรียนรู้เพื่อปรับแก้ไขให้ดีขึ้น จุดอ่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานทองพระราชทาน เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นอกจากนี้ ชุมชนจำหน่ายราคาสูงเกินไป

“การพัฒนาคุณภาพใช้วิธีพาสมาชิกไปเรียนรู้ตลาดนอกพื้นที่ ได้เห็นของจริง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอื่นๆ หลากหลายกว่าและสวยกว่า ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงฝึกการออกร้าน มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีโอกาส ฝึกการเป็นนักการตลาด คิดคำนวณ





ต้นทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนผู้ผลิต OTOP นำมาสู่การบริหารจัดการกลุ่ม เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีการจัดทำราคาปลีกส่ง เพื่อให้เป็นธุรกิจชุมชนของกลุ่มเอง และขายสินค้าได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิ้งต่อเนื่องที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ปัจจุบันชุมชนมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางสาวธิดาภรณ์ ให้ภาพการทำงานร่วมกับชุมชน

การพัฒนาทักษะด้านงานทอผ้าเป็นอีกมิติที่น่าสนใจ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส บอกว่า เน้นสร้างการเชื่อมโยงการทำงาน

ระหว่างกลุ่มทอผ้าเป็นเครือข่ายทอผ้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ทักษะงานทอ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มงาน ผ้าและกลุ่มแปรรูปผ้าในพื้นที่ จุดตอนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด ภายใต้ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่ทำงานเป็นเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีโอกาสเข้าถึงงบประมาณโครงการจากหน่วยงานในพื้นที่ ขณะนี้ของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการครบวงจรยิ่งขึ้น

ด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องเป็นห่วง ชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาดพร้อมเติมเต็มไอเดียและความสนุกในการทำงานผ้าไทยทุกวันให้มีสีสัน ไม่จำเจ นางสาวธิดาภรณ์ กล่าวว่า ปี 2564 โครงการ Creative Young Designers ร่วมกับโครงการ Education Institute Support Activity มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด ซึ่งมีเป้าหมายนำความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบการแปรรูปให้กับชุมชนจากไอเดียใหม่ๆ ทั้งการดีไซน์ ลายผ้า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและชุมชน ชุมชนได้รับลายผ้าใบชาดที่มีอัตลักษณ์ชุมชน แพทเทิร์นการออกแบบ ชาวบ้านที่นี่ไม่หยุด นำไปใช้พัฒนาต่อยอด จนเกิดสินค้าใหม่ อาจารย์และนักศึกษาต้องกลับมาเรียนรู้และทดลองกับชุมชนโนนชาดอีกครั้ง อนาคตมหาวิทยาลัยจะปรับแผนให้มีการเรียนกับชุมชนจริงด้วย

สำหรับชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาด ถือเป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่สามารถนำไปประยุกต์และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ โดยนางบัวลา ภูหลักถิ่น ประธานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนชาด กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่โครงการพัฒนาชุมชนของไทยเบฟเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของกลุ่มชุมชน การที่มีเจ้าหน้าที่ลงมาทำงานในพื้นที่ก็เปรียบเสมือนการมีที่ปรึกษาที่เป็นลูกหลานในบ้านเกิดมาช่วยกันพัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้ชุมชนมีสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ นอกพื้นที่ เกิดผลงานชิ้นใหม่และองค์ความรู้แลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกกลุ่มกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาผ้าทอและชุมชนอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น



## วิสาหกิจชุมชน'ออีชี' คิกออฟปลูกกล้วยชง

**กรุงเทพธุรกิจ** ● บริษัทวิสาหกิจชุมชนออีชี จำกัด กองทุนหมู่บ้าน-อกส.-สมาคมกล้วยชงไทย คิกออฟโครงการรณรงค์รณรงค์แปลงสาธิตปลูกกล้วยชง อ.แกลง จ.ระยอง มูลค่าลงทุน 1.5 ล้านบาท ผลักดันพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ต่อยอดสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ตั้งเป้าปี 2565 สร้างร่วมมือชุมชนอื่นที่มีศักยภาพอีก 4-5 แห่ง

**คดีศ แสงสุพรรณ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)** กล่าวว่า ตามแผนการลงทุนระยะที่ 3 ออีชีได้ผลักดันโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ค้ารายย่อยในออีชี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทวิสาหกิจชุมชนออีชี (EEC Enterprise) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการเร่งสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการอาชีพค้าขายและรับจ้างรายย่อยในออีชี อีกทั้งให้สินค้าชุมชนและโอท็อปเป็นที่รู้จัก

ทั้งนี้ สกพอ.ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทพ.) สถาบันการเงิน และภาคเอกชน วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมการขายต่อเนื่องซึ่งวางแนวทางดำเนินงาน EEC Enterprise 3 ด้าน ได้แก่

1.สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกชุมชน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ สนับสนุนการอบรมและพัฒนาทักษะการประกอบการ

2.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ สถาบันการศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์นำนวัตกรรมสมัยใหม่

เข้าเพิ่มยอดขาย การสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้า และใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซ

3.ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน กองทุนสนับสนุน รองรับการแปรรูปหรือผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

**รัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการ สกพอ.**กล่าวว่า บริษัทวิสาหกิจชุมชนออีชีและสห.ร่วมคัดเลือกโครงการนำร่องจากผู้ประกอบการ 175,000 รายและวิสาหกิจชุมชนกว่า 2,000 แห่ง ในออีชี โดยมีโครงการแรก คือ โครงการโรงเรียนกล้วยชงต้นแบบสำหรับการดำเนินงานเบื้องต้น สทพ.จะสนับสนุนการลงทุน 1.5 ล้านบาท อีกทั้งช่วยเหลือในกระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้แก่เกษตรกร รวมทั้งประสานเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขาย จัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการไปยังผู้ซื้อโดยตรง

“เมื่อประเมินอีกครั้งช่วงสิ้นปีนี้ สกพอ.จะหารือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินอื่นถึงแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ในระยะต่อไป”

โดยบริษัทวิสาหกิจชุมชนจะมีการขยายผลโครงการต่อไปในปีนี้อีก 4-5 ชุมชนทั้งด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและขจัดความยากจนในพื้นที่ออีชี ระยะยาวต่อไป

**วิฑูร เนติวิวัฒน์ นายกสมภาคกล้วยชงไทย** กล่าวว่า จากการประเมินของวิจัยกรุงศรี การปลดล็อกการประกอบธุรกิจกล้วยชงได้เชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหาร ยาและอาหารเสริม เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ด้วยมูลค่าตลาดกล้วยชงรวม 15,800 ล้านบาท ใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดกล้วยชงโลกเติบโตเฉลี่ย 21.6% ต่อปี

“การปลูกพืชกล้วยชงเป็นโอกาสปั้นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่โดยสมาคมจะมีส่วนถ่ายทอดองค์ความรู้ปลูกพืชกล้วยชง ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนสำหรับเกษตรกร และเทคนิคการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด รวมถึงเชื่อมตลาดรับซื้อผลผลิตช็อคโกแลต เล็ต และผลพลอยได้คือเส้นใย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง”

“**การปลูกพืชกล้วยชงเป็นโอกาสปั้นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่**”



## ปุ๋ยน้ำโพลีแอร์พลัสช่วยลดต้นทุน

ในช่วงสภาวะที่ปุ๋ยและสารเคมีมีการปรับราคาขึ้น ปุ๋ยเคมีมีการปรับราคาขึ้น กระสอบละ 50 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 1,500 บาท



ไปจนถึงระดับเกือบ 2,000 บาท ส่งผลทำให้เกษตรกรต่างได้รับผลกระทบจากต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรที่สวนทางกับราคาที่ลดต่ำลง จึงเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างต้นทุนการผลิตกับราคาขาย ชาวนาจึงต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่นำเทคโนโลยีของสารชีวภาพมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตร

แต่สำหรับ นายนิคม สืบสวน อายุ 65 ปี เกษตรกรชาวนาหมู่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่ทดลองนำปุ๋ยน้ำโพลีแอร์พลัสมาใช้กับนาข้าวเกือบ 100 ไร่ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตในการใช้ปุ๋ย ซึ่งสามารถลดได้ครึ่งกว่าครึ่ง ต้นงาม แข็งแรง จึงใช้ต่อเนื่องมากกว่า 6 ปี ทำให้มีเงินเหลือจากการลดต้นทุนการทำนาแล้ว เดิมจากการทำนา ต้องใช้ปุ๋ยในการบำรุงดินข้าวถึง 1 กระสอบ หรือ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อมาได้เริ่มทดลองการนำปุ๋ยน้ำโพลีแอร์พลัส ที่ลูกสาวนำมาให้ทดลองใช้ โดยการที่เราจะใช้ในการผสมกับการฉีดยาฆ่าแมลง ในอัตราส่วนจำนวน 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ทำการฉีดพ่น

กระสอบ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง จึงเหลือรายได้จากผลผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามได้นำปุ๋ยน้ำโพลีแอร์พลัสมาใช้กับพืชสวน ทั้งมันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่ ก็ได้ผลผลิตดี



การทำนาสมัยนี้ เกษตรกรต้องต่อสู้หลายอย่าง ในการทำนาทั้งราคาสารเคมี ปุ๋ย น้ำมัน รวมถึงค่าแรงที่มีการปรับขึ้นราคา จึงอยากฝากถึงเกษตรกรให้ศึกษาการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงสารเคมีที่มีประโยชน์กับการเกษตรนำมาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนให้เหลือกำไรมาก.

หลังจากใช้แล้วต้นข้าวจะเขียวอยู่นาน ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย และให้ผลผลิตดี รวมถึงที่สำคัญ ลดปริมาณปุ๋ยกว่าครึ่ง ถ้าสูดนาข้าวที่กำลังออกรวงกว่า 65 ไร่ ที่เคยใช้ปุ๋ยจำนวนกว่า 60 กระสอบ แต่หันมาใช้ปุ๋ยน้ำโพลีแอร์พลัสควบคู่กับปุ๋ยทั่วไป ทำให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลงเหลือเพียง 20

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26545

Col.Inch: 12.45

Ad Value: 22,410

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 67,230

คลิป: สีสี่



☑ ลงพื้นที่.....น.ส.ชนากานต์ บุญมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ น.ส.ไพโรสุดา รักษาแก่น ตง นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการอุดหนุนในพื้นที่ อ.พล จำนวน 2 ราย ณ บ้านหนองแวงนอก หมู่ 2 อ.พล จ.ขอนแก่น

เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศ ผลที่เป็นโรคมักจะมีสีเขียวเข้มมีน้ำไหล  
ในช่วงนี้อากาศร้อน ลมกระโชกแรง ออกมา เนื้อในผลเป็นโพรง.....● ส่วน  
ฝนตกกระจายเป็นแห่ง ๆ แนวทางป้องกัน/แก้ไข ควรมี  
เตือนผู้ปลูกสับปะรด ระบบการให้น้ำและการระบาย  
น้ำที่ดี หมั่นตรวจแปลงปลูก  
เจริญเติบโต รับมือ อย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นที่  
โรคมอดเน่าต้นเน่าที่ เริ่มแสดงอาการของโรค ให้  
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชูดต้นไปเผาทำลายนอก  
อากาศที่ใบอ่อนจะมีสี แปลงปลูกทันที และโรยปูน  
ซีด เนื้อเยื่อที่โคนใบจะ ขาวบริเวณหลุมที่ชูด เพื่อ  
เปื่อยยุ่ยมองเห็นเป็นแถบ ป้องกันการระบาดของโรค ใช้พันธุ์  
สีม่วง และดึงออกได้ง่าย ทำให้ต้นเตี้ย จากต้นที่ปลอดโรค.....●  
แคะแคะดิน ออกผลล่าช้าหรือไม่ออกผล

**เกษตร  
วันนี้**

นายก: หล้าปสี่





## ได้เงินจริง!จ.อุดรฯหนุนปลูกพืชกระท่อม สร้างรายได้เสริมเกษตรกร

อุดรธานี - เกษตรจังหวัดอุดรธานีเปิดสถานปฏิบัติการ(พิเศษ)ส่งเสริมปลูกพืชกระท่อมให้กับเกษตรกร สร้างรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนา โดยเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีรายได้จริง

ที่บ้านเลขที่ 152 ม.5 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายเอนก รัตนรงค์ได้เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดสถานปฏิบัติการ(พิเศษ) และเปิดการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ เกษตรกร ทางด้านการเกษตร เตรียมความพร้อม การปลูกพืชกระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยมีนางสาวธนันท์รัฐ เจริญเชียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน เข้าร่วมอบรม

การอบรมดังกล่าวได้นำองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดมาแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมการปลูกกระท่อม และให้เกษตรกรรายได้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายเอนก รัตนรงค์ได้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้พืชกระท่อมจัดอยู่ที่ชั้วไปของเกษตรกรชนิดอื่นๆ ขณะนี้ทางเกษตรทางส่วนราชการยังไม่มีแนวทางพิเศษ หากเกษตรกรพร้อมปลูกเรายินดีให้การส่งเสริมในการปลูก ที่ผ่านมากเกษตรเคยเสนอของโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเราเคยเอาต้นกระท่อมมาแจกเกษตรกร



ฉะนั้นแนวทางการส่งเสริมที่จะเจาะจงเฉพาะพืชกระท่อมยังไม่มีตอนนี้ "พืชกระท่อมเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรสามารถปลูกได้ทั่วไป" ขอฝากไปถึงเกษตรกร หากจะปลูกกระท่อมขอให้มองถึงตลาดที่ชัดเจน

หากปลูกและมีจำนวนมากเกรงว่าจะหาที่ขายไม่ได้ ขอให้คำนึงถึงที่รับซื้อที่ชัดเจนมีตลาด ตอนนี้เกษตรกรที่ปลูกพืชกระท่อมและปลูกไปแล้ว 15 วัน สามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

ด้านนางสาวธนันท์รัฐ เจริญเชียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน บอกว่า สมาคมฯ ได้เตรียมต้นกล้า กระท่อมก้านแดง อินโด ลงพื้นที่ไว้ให้เกษตรกรทดลองปลูก รวมถึงให้ความรู้ขั้นตอนการปลูก วิจัยขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร แม้แต่การแปรรูปก็ต้องขอ อย.จึงขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะลงมือปลูก โดยสถานที่แห่งนี้จะเข้ามาสนับสนุนให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงขาย

ทั้งนี้ สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ได้มีแนวคิดที่จะปลูกกระท่อมพืชเศรษฐกิจ ทำความดีเพื่อแผ่นดินพ่อ 10 ล้านต้น ปลูกกระท่อมอย่างถูกต้องตามกฎหมายขึ้นทะเบียนสิทธิ์-ติดราไม์ โดยจะมีเงินสมทบให้รายละ 10,000 บาท เพียงสามแสนรายชื่อที่เข้าโครงการเท่านั้น สมาคมรับซื้อคืน ไม่รวมภาษี ประกันราคาใบสด กก.ละ 80-200 บาท ตามราคาตลาดกลางปัจจุบัน

โครงการระยะยาวรับซื้อใบกระท่อมไม้อื่นเกรดรวมไม่ต้องคัดใบ พื้นที่ 1 ไร่สามารถปลูกกระท่อมได้ประมาณ 100 ต้น เก็บเกี่ยวได้ 2 ครั้ง กระท่อม 1 ไร่สร้างรายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ สาขาอำเภอบ้านดุง หมายเลขโทรศัพท์ 09-8986-6694 / 08-8585-9942

ด้านนายอัมพร โสภภาพ อายุ 67 ปี บอกว่า ตนเองมีอาชีพเป็นเกษตรกรที่จังหวัดสกลนคร โดยปลูกมันสำปะหลัง หวาย และยางพารา เมื่อได้เข้ามาร่วมรับฟังแนวทางการปลูกพืชกระท่อม ส่วนตัวแล้วคิดว่ากระท่อมเป็นพืชที่ดีนำปลูกอีกตัวหนึ่ง และคิดว่าจะปลูกแน่นอน โดยตอนนี้จะปลูก 1 ไร่ นำร่องก่อน.